



ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๑๖๘๓

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๖๘ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดสรรอัตราร่างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัด สพฐ.

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๘๐๔๒
ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. บัญชีจัดสรรอัตราร่างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	จำนวน ๑ ชุด
	๒. บัญชีตำแหน่งเลขที่พนักงานราชการ	จำนวน ๑ ชุด
	๓. บัญชีตำแหน่งเลขที่ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนฯ ครูชั้นวิฤต	จำนวน ๑ ชุด
	๔. แนวทางการจัดสรรอัตราร่างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	จำนวน ๑ ชุด
	๕. แบบรายงานตำแหน่งครูชั้นวิฤตฯ ทดแทนครูสาขาขาดแคลน	จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานส่งคืนอัตราร่างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และอัตราร่างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูชั้นวิฤต และตำแหน่งครูสาขาขาดแคลน ที่ว่างลงจากผู้ครองตำแหน่งเดิมได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (ว ๑๖) ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งวนไว้บริหารจัดการตามความสำคัญจำเป็น กรณีเร่งด่วน หรือเกลี้ยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีสภาพความขาดอัตรากำลัง เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครู พร้อมทั้งให้รายงานข้อมูลสภาพอัตรากำลังของโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า ๒๕๐ คน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติ เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังความจำเป็นแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า ได้พิจารณาจัดสรรอัตราร่างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๓ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดสรรอัตราร่างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ให้สถานศึกษาในสังกัด ตามแนวทาง สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ กรณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับจัดสรรอัตราร่างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูชั้นวิฤตทดแทนครูสาขาขาดแคลน เมื่อดำเนินการตามแนวทาง สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ แล้ว ให้รายงานข้อมูลตามแบบรายงาน สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ และจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งส่งเป็น File Ms Excel มายัง E-Mail Address : plan9hr@gmail.com ภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะทำการยุบเลิกตำแหน่งครูสาขาขาดแคลนดังกล่าวต่อไป

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ การใช้ตำแหน่งตามบัญชีจัดสรรจะใช้ได้เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว สำหรับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนดังกล่าว ถือเป็นจ้างโดยไม่มีข้อผูกพันที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/ข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องดำเนินการสมัครสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางกำหนดตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มแผนอัตรากำลัง

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๘